



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๔๙

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

๑๐ ๕

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ ดุจดาดเมืองฟ้าเมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด อัง อามเมืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 76/2564 วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- 🌐 ร้านอาหารใน กทม. งดนั่งทาน ซ็อกกลับบ้านได้ถึง 3 หุ้ม
- 🌐 กทม. จับมือหอการค้าไทย จัดจุดบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล 14 แห่ง เปิดลงทะเบียน 1 พ.ค. นี้
- 🌐 ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- 🌐 ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวที่บ้าน
- 🌐 ผู้ว่าฯ กทม. จัดตั้งครัวสนามมอบอาหารปรุงสุกใหม่ ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด-19
- 🌐 รร.สังกัด กทม.เตรียมจัดการเรียนการสอนผสมผสาน 5 On – เครื่องจักรมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง
- 🌐 ประชุมออนไลน์กลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

ข่าวสำนัก

- 🌐 โรงรับจำนำ กทม. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ข่าวสำนักงานเขต

- 🌐 ประเวศตรวจสถานประกอบกิจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- 🌐 หลายเขตตรวจคัดพัฒนาความสะอาด
- 🌐 ประเวศสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมและการเดินทางไปที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

ร้านอาหารใน กทม. งดนั่งทาน ซ็อกกลับบ้านได้ถึง 3 ทุ่ม

(30 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 11/2564 ว่า ตามที่ ศบค. ได้ยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจำนวน 6 จังหวัด ซึ่งกรุงเทพมหานคร เป็น 1 จังหวัดในนั้น เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่อาจเพิ่มขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีมติให้ยกระดับมาตรการควบคุมงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม สุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น. ปิดให้บริการสนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ยกเว้น สถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เกต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้เวลา 04.00 - 23.00 น. โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

(อรุณชญาน์...สปส. รายงาน)

กทม. จับมือหอการค้าไทย จัดจุดบริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล 14 แห่ง เปิดลงทะเบียน 1 พ.ค. นี้

(30 เม.ย. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการจัดหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย นายณัฐ โภคทรัพย์ กรรมการบริหารหอการค้าไทย รศ.ดร.ทัศนีย์ บุญทอง นายกสภาการพยาบาล และรศ.สุภาณี เสนาดีสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมแถลงข่าว ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปัจจุบัน ประกอบกับในเดือน มิ.ย. 64 กรุงเทพมหานครจะได้รับการจัดสรรวัคซีนสำหรับให้บริการแก่ประชาชน เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้เกิด “ภูมิคุ้มกันหมู่” (herd immunity) ซึ่งมีเป้าหมายฉีดครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากรในกรุงเทพมหานคร หรือประมาณ 5 ล้านคน ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและสามารถให้บริการวัคซีน (COVID-19) แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และครอบคลุม กรุงเทพมหานครจึงกำหนดจัดให้บริการวัคซีนในโรงพยาบาลควบคู่กับการให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล ซึ่งการจัดให้บริการวัคซีนภายนอกโรงพยาบาล มีความจำเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากประชาชนสามารถเดินทางไปยังสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนได้สะดวก ทั้งนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะจัดเตรียมทีมแพทย์ พยาบาล และพนักงานจิตอาสา ที่มีมาตรฐานในการให้บริการ ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้ฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งถึง ปลอดภัย และลดการแพร่ระบาดจากการเดินทางข้ามพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในการจัดจุดบริการฉีดวัคซีนในสถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า จำนวน 14 แห่งกระจายทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ สำหรับหน่วยบริการวัคซีน COVID-19 ทั้ง 14 แห่ง โดยจะมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สมาพันธ์สภาวิชาชีพแห่งประเทศไทย และสถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์ของรัฐ ร่วมให้บริการวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชน

กรุงเทพมหานครมีแผนการให้บริการวัคซีนแก่ประชาชนในพื้นที่แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกในโรงพยาบาลทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ส่วนที่สองเป็นหน่วยบริการวัคซีนกรุงเทพมหานคร 14 แห่ง สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 59 ปี ที่สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว และได้ทำการจองคิวรับวัคซีนมาแล้ว ดังนี้ กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 2 แห่ง ได้แก่ SCG บางซื่อ 2,000 คน/วัน และศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว 2,000 คน/วัน กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 4 แห่ง ได้แก่ สามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน 1,500 คน/วัน ศูนย์การค้าโรบินสัน เซนต์สแควร์ 1,000 คน/วัน True Digital Park เขตพระโขนง 1,000 คน/วัน และเอเชียทีค เขตบางคอแหลม 2,000 คน/วัน กลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก 3 แห่ง ได้แก่ เดอะมอลล์ บางกะปิ 2,000 คน/วัน โรบินสัน ลาดกระบัง 1,000 คน/วัน และโลตัส มีนบุรี 1,000 คน/วัน กลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ 2 แห่ง ได้แก่ เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย 1,000 คน/วัน และไอคอนสยาม เขตคลองสาน 1,000 คน/วัน กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พระราม 2 เขตบางขุนเทียน 1,500 คน/วัน เดอะมอลล์ บางแค 2,000 คน/วัน และบีทีเอส บางบอน 1,500 คน/วัน รวมให้บริการได้ทั้งสิ้น 20,500 คนต่อวัน

สำหรับการให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั้ง 14 แห่ง จะให้บริการแก่ประชาชนที่ผ่านการจองคิวรับวัคซีนมาก่อน โดยกระบวนการให้บริการวัคซีนที่หน่วยมี 5 ขั้นตอน คือ 1. การลงทะเบียนซึ่งนำหน้าหน่วย/วัดความดัน 2. คัดกรอง/ซักประวัติ 3. ฉีดวัคซีน 4. สังเกตอาการ และ 5. รับใบนัด/คำแนะนำ โดยใช้เวลาเฉลี่ยต่อรายประมาณ 45 นาที กรุงเทพมหานครมีทั้งหน่วยบริการในโรงพยาบาล และนอกโรงพยาบาล ซึ่งจะเริ่มในเดือนมิถุนายน - ธันวาคม 2564 โดยจะมีการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ที่จะรับวัคซีนทาง LINE Official Account V.2 “หมอพร้อม” หรือแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ที่สามารถดาวน์โหลดได้ตั้งแต่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นไป ซึ่งหลังจากที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์แล้วประชาชนสามารถจองรับวัคซีนได้ที่หน่วยบริการวัคซีนที่มีในกรุงเทพมหานคร หรือหากไม่สะดวกลงทะเบียนทางไลน์สามารถติดต่อแจ้งความประสงค์ได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

----- (ทีมข่าว...สปส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบหน้ากากอนามัยสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

(30 เม.ย. 64) ณ บริเวณหน้าห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 850 กล่อง (42,500 ชิ้น) จาก นายสุชัย พงษ์เพียรชอบ (ประธานรุ่น) ผู้แทนนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 22 พร้อมคณะ ซึ่งกรุงเทพมหานครจะนำสิ่งของที่ได้รับมอบนำไปสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และประชาชน ตามเจตนารมณ์ของผู้บริจาคต่อไป

----- (สกณธ์...สปส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ กทม. รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้กักตัวที่บ้าน

(30 เม.ย. 64) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภค สำหรับช่วยเหลือผู้ที่กักตัวที่บ้านเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 จากคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประกอบด้วย คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณอภิสิทธิ์ พิษานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดร.กฤษณะ วชิไกรลาศ กรรมการเลขาธิการหอการค้าไทย และคุณปิยะดิษฐ์ อัศวศิริสุข กรรมการหอการค้าไทย

สำหรับเครื่องอุปโภคบริโภคที่มอบให้กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยเหลือผู้ที่กักตัวที่บ้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ประกอบด้วย 1. น้ำดื่มสิงห์ 1.5 ลิตร จาก บจก. บุญรอดบริวเวอรี่ จำนวน 1,000 แพ็ค มูลค่า 49,000 บาท 2. ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศและปลาชาร์ดินกระป๋อง (แบรนด์ Super C Chef และ Select) จาก สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย และสมาคมการค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไทย จำนวน 20,000 กระป๋อง มูลค่า 360,000 บาท 3. คนอร์คัพโจ๊ก รสหมูแดง จำนวน 4,800 ถ้วย คนอร์คัพโจ๊ก รสกุ้ง ปลาหมึก จำนวน 4,800 ถ้วย คนอร์คัพโจ๊ก รสหมูย่าง จำนวน 3,600 ถ้วย Sunsilk Protect spray จำนวน 2,400 ขวด Clear Protect spray จำนวน 2,400 ขวด Dove Protect spray จำนวน 2,400 ขวด TRESEMME SH KERATIN SMOOTH จำนวน 1,200 ขวด TRESEMME HC KERATIN SMOOTH จำนวน 2,400 ขวด จาก บจก. ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรตติ้ง รวมมูลค่า 1,354,800 บาท 4. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปามา จาก บมจ. ไทยเพรซิเดนทียูเอส จำนวน 100 ลัง (18,000 ซอง) มูลค่า 108,000 บาท 5. น้ำดื่มช้าง 600 มิลลิลิตร จาก บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ จำนวน 200 โหล มูลค่า 20,000 บาท 6. ข้าวสาร เบเกอรี่ หน้ากากอนามัย จาก เครือเจริญโภคภัณฑ์ มูลค่า 200,000 บาท ซึ่งมียอดรวมมูลค่าสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่รับมอบทั้งสิ้น 2,091,800 บาท โดยกรุงเทพมหานครจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ที่กักตัวที่บ้านจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไป

----- (สกณธ์...สปส. รายงาน)

ผู้ว่าฯ กทม. จัดตั้งครัวสนามมอบอาหารปรุงสุกใหม่ ส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้วิกฤตโควิด-19

(30 เม.ย. 64) เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมโรงครัว (โรงครัวสนามเคลื่อนที่) โอกาสนี้ผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประกอบปรุงอาหารสดใหม่ บรรจุใส่กล่อง จำนวน 800 กล่อง เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม ร่วมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงครัว ณ บริเวณด้านข้างศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) ผังถนนศิริพงษ์

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคม ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงครัว (รถครัวสนามเคลื่อนที่) โดยประกอบอาหารปรุงสุกใหม่บรรจุกล่องสำหรับมือกลางวันและมือเย็น สัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร และวันศุกร์ เพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร และโรงพยาบาลสนาม โดยในวันที่ ได้จัดเตรียมอาหาร จำนวน 800 กล่อง ส่งมอบให้โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมี โรงพยาบาลลาดกระบัง โรงพยาบาลสิรินธร ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) และโรงพยาบาลสนามเอราวัณ 2 (บางกอกอารีนา หนองจอก) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาและดูแลผู้ป่วย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดภาระในการจัดหาอาหารระหว่างวัน สำหรับเมนูอาหารมือเที่ยงในวันนี้ ประกอบด้วย ต้มจืดกระเพราปลา และไก่ทอด ส่วนมือเย็น ประกอบด้วย ไก่ผัดพริกแกง และไข่ต้ม โดยอาหารที่ประกอบปรุงนี้เป็นเมนูอาหารที่คำนึงถึงความสด สะอาด มีคุณภาพตามหลักโภชนาการและถูกหลักอนามัย

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอขอบคุณประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่ได้ส่งมอบวัตถุดิบเพื่อนำไปประกอบอาหาร ไม่ว่าจะเป็นข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ เนื้อสัตว์ อุปกรณ์ประกอบปรุง อาหารสำเร็จรูป รวมทั้งอาหารปรุงสุก พร้อมส่งกำลังใจผ่านการส่งต่ออาหารให้กับบุคลากรกรุงเทพมหานคร ในการปฏิบัติภารกิจสู้โควิด-19 เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน โดยผู้ที่มีความประสงค์บริจาควัตถุดิบในการประกอบอาหาร สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2224 2981 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

(ชลลดา...สปส. รายงาน)

ร.ร.สังกัด กทม.เตรียมจัดการเรียนการสอนผสมผสาน 5 On - เคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ต่อเนื่อง

นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด กทม. รองรับการเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 จากวันที่ 17 พ.ค. เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 64 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน เพื่อให้กระทบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ว่า การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ไปเป็นวันที่ 1 มิ.ย. 64 ทำให้วันเปิดภาคเรียนลาช้าไปจากเดิมประมาณ 2 สัปดาห์ คิดเป็นวันเรียนประมาณ 10 วัน ซึ่งโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนชดเชยให้ครบตามหลักสูตรได้ภายหลังจากการเรียนการสอนแล้ว โดยจะสอนชดเชยที่โรงเรียน หรือผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามความพร้อมของผู้เรียนในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง หรือผสมผสานกันในรูปแบบ 5 On ได้แก่ 1.On Line ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 2.On Air ทางโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เช่น DLTV 3.On Hand จัดส่งหนังสือ แบบเรียน แบบฝึกหัด หรือใบงานที่โรงเรียนจัดทำขึ้นไปยังนักเรียนผ่านผู้ปกครอง 4.On Site จัดการเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และเรียนในสถานที่ที่ปลอดภัย และ 5.On School Line โดยใช้ช่องทาง Group Line ของแต่ละห้องเรียนเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองและนักเรียน รวมถึงใช้เป็นช่องทางการมอบหมายงาน หรือส่งการบ้าน

ทั้งนี้ โรงเรียนสามารถพิจารณาให้เหมาะสมกับบริบทของผู้เรียน สภาพแวดล้อม/ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสอดคล้องกับสถานการณ์ ขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงเรียนสังกัด กทม. โดยให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในที่สถานที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ดงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของนักเรียน หรือหากมีการรวมกลุ่มต้องรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลและใช้เวลาอันน้อยที่สุด จำกัดจำนวนผู้ปกครองและบุคคลที่จะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเพื่อลดความแออัด กรณีที่ผู้ปกครองมารับบุตรหลานที่โรงเรียน ต้องจัดพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ปกครองบริเวณหน้าโรงเรียน รวมทั้งจัดให้มีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคลากรของโรงเรียน และผู้มาติดต่อราชการทุกคน โดยเฉพาะนักเรียนให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 3 ครั้ง/วัน คือ ก่อนเข้าโรงเรียน ก่อนรับประทานอาหารกลางวัน และก่อนเดินทางกลับบ้าน พร้อมทั้งประสานผู้ปกครองให้ตรวจคัดกรองบุตรหลานก่อนพามาโรงเรียน หากมีอาการไข้ ไอ จาม หรืออาการอื่นใดให้นักเรียนหยุดเรียน เพื่อเฝ้าดูอาการที่บ้าน หรือพบแพทย์ โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองแจ้งข้อมูลการเจ็บป่วยของนักเรียนให้โรงเรียนทราบด้วย

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะเดียวกันยังได้กำหนดให้นักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกคน ตลอดเวลาอย่างเคร่งครัด ขณะเดียวกันต้องเว้นระยะห่างในห้องเรียน ระหว่างทางเดิน หรือในขณะทำกิจกรรมในโรงเรียน การย้ายห้องเรียน การเหลื่อมเวลาเรียน หรือเวลาพักรับประทานอาหาร รวมทั้งจัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกโรงเรียนให้เพียงพอต่อการใช้งาน โดยให้คุณครูสอนวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอน 20 วินาที ตามแนวทางของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และให้โรงเรียนหมั่นทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ห้องน้ำถูกปิดประตูอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียนโดยสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ตลอดจนให้คำแนะนำผู้ปกครองติดตามข่าวสารการแพร่ระบาดของโควิด-19 จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และหลีกเลี่ยงการพาบุตรหลานไปในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ กรณีโรงเรียนพบนักเรียนที่สูงวัยติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under Investigation : PUI) ให้แยกเด็กออกมาจากผู้อื่น จากนั้นแจ้งผู้ปกครองและแจ้งสายด่วนสุขภาพ 1646 ศูนย์เอราวัณ สำนักการแพทย์ หรือแจ้งศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ในพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์ตามเกณฑ์สอบสวนโรคต่อไป

(ชลธิชา...สปส. รายงาน)

ประชุมออนไลน์กลุ่มเครือข่ายเตรียมความพร้อมจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

(30 เม.ย. 64) เวลา 09.00 น. นายชินทร์ ตีรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร และเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายการจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 โดยมี คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร อาทิ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล สำนักอนามัย สำนักพัฒนาสังคม สำนักงานประชาสัมพันธ์ และหน่วยงานภายนอก อาทิ สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักสนับสนุนการพัฒนาาระบบสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom meeting)

ในที่ประชุมได้รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความคิดเห็นและพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 64 โดยได้รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประเด็นนโยบายสาธารณะของกรุงเทพมหานครจากกลุ่มเครือข่ายต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว พื้นที่สาธารณะ ด้านการให้บริการทางการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ ด้านอาหาร และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดหัวข้อการประชุม ว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขับเคลื่อนเชื่อมโยงกลไกพัฒนาพื้นที่สาธารณะชุมชน เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสุขภาพและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามคณะกรรมการได้พิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสม ความเชื่อมโยงของกลุ่มข้อเสนอประเด็นนโยบายสาธารณะ กับยุทธศาสตร์ ในการกำหนดชื่อประเด็นเพื่อพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะ เพื่อเป็นระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยเห็นชอบใช้ชื่อประเด็น “การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาพของชุมชนกรุงเทพมหานคร”

นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดกลุ่มเครือข่ายสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม รวมทั้งสิ้น 500 คน รวมถึงการเตรียมการจัดงานสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564 ตลอดจนการกำหนด Theme การจัดงาน รูปแบบการจัดงาน สถานที่จัดประชุม การจัดเวที Onside meeting และ Online meeting ผ่านระบบ Zoom ทั้งนี้ จากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในที่ประชุมจึงได้พิจารณาอย่างเข้มข้นเกี่ยวกับรูปแบบการจัดงาน เพื่อความปลอดภัยตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วย

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

ข่าวสำนัก

โรงรับจำนำ กทม. บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธานาบาลกรุงเทพมหานคร กทม. กล่าวว่า สำนักงานสถานธานาบาลกรุงเทพมหานคร หรือ โรงรับจำนำ กทม. มีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากการรับและแพร่เชื้อ โดยต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้สำนักงานสถานธานาบาลกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) ระลอกที่ 3 โดยกำหนดมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) โดยการขยายระยะเวลาตัวรับจำนำของตัวรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11-31 ก.ค. 63 วันที่ 1-31 ส.ค. 63 วันที่ 1-30 ก.ย. 63 วันที่ 1-31 ต.ค. 63 วันที่ 1-30 พ.ย. 63 และวันที่ 1-20 ธ.ค. 63 ให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 กรณีที่ประชาชนมีตัวรับจำนำของสถานธานาบาลตามวันที่ตั้งกล่าวข้างต้น จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิแต่อย่างใด สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานสถานธานาบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.) ทั้ง 21 แห่ง สำนักงานสถานธานาบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042-4 ในเวลา 08.00-16.00 น. หรือที่ www.pawnshop.bangkok.go.th และ www.facebook.com/pawnshopbangkok

----- (ปชส...สชก. รายงาน)

ประเด็นตรวจสอบสถานประกอบการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดแผนตรวจสอบสถานประกอบการหรือสำนักงานของนายจ้าง หรือสถานที่ทำงานของลูกจ้างในเวลาทำการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และเป็นการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของแรงงานต่างด้าว บริษัท ที.เอส.อี.เอ็นจีเนียร์ จำกัด ถ.สุขาภิบาล 2 แขวงตอกไม้ ทั้งนี้หากพบมีแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายจะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจับกุมโดยแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปตามคำสั่งกระทรวงแรงงาน ที่ 33/2560 ลงวันที่ 15 ก.พ. 60 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 7153 ต่อ 6367-8

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 4-7 พ.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.รามคำแหง ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกตัด ถ.สุวินทวงศ์-คลองลาดบัวขาว (สุดพื้นที่เขต)

เขตประเวศ วันที่ 4 พ.ค. 64 ณ วัดตะกล้า ถ.อ่อนนุช สะพานลอยโถงใต้ อ่อนนุช 80 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.28 แยก 14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.57 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าบริษัท SMC จำกัด ถึงหน้าสามแยกวัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม ถ.สุขาภิบาล 2 ซ.15 แยก 4 ถ.คูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ ซ.55-59 และ ถ.คูขนานมอเตอร์เวย์ บริเวณสามแยกพัฒนาการ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

เขตบางนา วันที่ 5 พ.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. บริเวณ ซ.บางนา-ตราด 1, 3, 5 และ 56 และ ซ.อุดมสุข 42 และ 56 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2173 5269

----- (ปชส...เขต รายงาน)

ประเด็นสำรวจสถานการณ์ความปลอดภัยด้านอาหาร

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กำหนดตรวจสอบแผ่นระวางมาตรฐานความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางด้านเคมี และจุลินทรีย์ ด้วยชุดทดสอบเบื้องต้น จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ ตลาดบุญเรือง ตลาดนัมเบอร์วัน 2 และตลาดนัมเบอร์วัน 3 เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารฟอกขาว สารกันรา (กรดซาลิซิลิก) บอแรกซ์ ฟอรัมาลิน สีสังเคราะห์ และ SI-2 (ตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย) และแผ่นระวางคุณภาพอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค ตามโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย เป็นไปตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)